



การประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ  
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ในการบริหารงานด้านความสุจริต โปร่งใส  
งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)

องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ได้ตระหนักถึงการทุจริตคอร์รัปชัน เป็นปัญหาสำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันขจัดให้หมดสิ้นไป ในฐานะหน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ดังนั้นการบริหารจัดการองค์การจะต้องยึดมั่นในหลักการความซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ

เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอมีวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน ลดการทุจริตคอร์รัปชัน และปลูกฝังจิตสำนึกให้เป็นคนดี มีค่านิยมในทางสุจริต และมีจิตบริการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ จึงมีนโยบาย “ NO Gift Policy ไม่รับ-ไม่ให้” เพื่อรณรงค์ ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ถือปฏิบัติโดย งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่องานองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ และงดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจ หรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติ หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งความหมายของคำว่า “ของขวัญ ” มีความหมายดังต่อไปนี้

ของขวัญ หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ ( เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรืออื่นๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ และ / หรือที่ได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ

ของขวัญ สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้

ของขวัญที่คิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายถึง สินค้าอุปโภคต่างๆ ความบันเทิง การต้อนรับ การให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกำนัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ 礼金 เป็นต้น

ของขวัญที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts benefits) หมายถึง สิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิ เช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้ หรือการสัญญาว่าจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ


/แนวทางการงดรับ ....

แนวทางการงดรับ - งดให้ของขวัญ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ

- ๑) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ทุกระดับ งดรับของขวัญจากบุคคลภายนอก ผู้มาติดต่อราชการ
- ๒) ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ทุกระดับ งดให้ของขวัญแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการ
- ๓) การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามประเพณีนิยม ควรใช้บัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ ขอน้อมรับการแสดงความยินดี ความปรารถนาดี และไมตรีจิตของผู้มอบ หรือบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อราชการทุกท่าน และยินดีทำหน้าที่พัฒนาระบบราชการไทยให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายอภิศักดิ์ พรหมโท)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสอเพลอ